

แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง  
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

# คำนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง โดยโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. โครงการ/ กิจกรรม การพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่าง ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในเขตตำบล เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่และพัฒนาตำบลโค้งยางให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

# บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่างแผนทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ , ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานขึ้น

## วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

## ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

**ขั้นตอนที่ ๑** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน และให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

## ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไค้งยาง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดำเนินงาน จะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

## ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ภาคผนวก

# สารบัญ

## หน้า

ส่วนที่ ๑	๑
- บทนำ	๒
ส่วนที่ ๒	๓
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม	๔
ภาคผนวก	๒๕